

05



make a
WISH ^{to} YOU



Luộc thi:

Viết về những kỷ niệm
sâu sắc về thầy cô và
mái trường mến yêu.

Tác phẩm:

Lô giáo em



Dưới mái trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng thân yêu, em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè, nhưng có lẽ năm lớp Năm này sẽ là một năm học để lại nhiều ấn tượng nhất với em trong suốt thời gian học tiểu học. Ấn tượng bởi một năm học đặc biệt vì dịch Covid và ấn tượng bởi em có một cô giáo chủ nhiệm thật tuyệt vời trong năm học cuối cấp.

Vâng, không ấn tượng sao được khi từ đầu năm học tới giờ chúng em chưa được tới trường, tới lớp do lệnh giãn cách vì dịch bệnh covid. Lần đầu tiên cả nước dự một lễ khai giảng thật đặc biệt, đó là khai giảng online trực tuyến. Mặc dù là lễ khai giảng qua màn hình ti vi nhưng chúng em vẫn tham dự trong không khí vô cùng trang trọng, em vẫn đứng chào cô với một thái độ trang nghiêm và nghe tiếng trống khai giảng vẫn xôn xang như thể chúng em đang dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường vậy.

Thế rồi ngay sau lễ khai giảng, chúng em cũng chính thức vào học online trên Zoom lớp luôn. Bộ chủ nhiệm của em đã rất chu đáo nhắc chúng em vào tham dự lễ khai giảng từ rất sớm để đảm bảo không bạn nào bị bỏ lỡ và cô cũng là người dạy tiết học đầu tiên. Chính sự chu đáo ngay từ buổi khai giảng đầu tiên này đã khiến cho em có nhiều cảm tình với cô mặc dù em chỉ được nghe giới thiệu tên cô là cô Lúic mà chưa được gặp cô lần nào. Trong tiết học đầu tiên của một năm học đặc biệt, cô đã dành thời gian để cô và cả lớp có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, khoảng cách giữa cô và chúng em như gần lại qua trang Padlet cô đã thiết kế cho cả lớp với cái tên rất đặc biệt: 5A3 yêu thương. Đúng như cái tên của nó, ở đó cô đã dành cho chúng em không gian yêu thương để mỗi bạn chia sẻ về cá nhân mình, không chỉ đơn giản là giới thiệu về bản thân, về sở thích của mỗi bạn, ở đó cô còn

muốn chúng em viết ra những mục tiêu của mình trong năm học này để ghi nhớ và nhìn vào đó để phấn đấu mỗi ngày. Bên cạnh đó, để hỗ trợ chúng em trong học tập, cô còn để riêng các khu vực để lưu các phần mềm, tài liệu học, hay đơn giản là những câu nói hay và ý nghĩa, nhờ vậy mà chúng em có thể chủ động trong việc học tập của mình.

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát cơ đã đi dạt chúng em qua các buổi dạy trên Zoom được gần một học kỳ rồi. Điều thật sự em ấn tượng nơi cô là mặc dù lớp em rất đông học sinh và trong tiết học mỗi bạn một hoàn cảnh: bạn thì vừa trông em vừa học, bạn thì mạng yếu bị văng ra khỏi lớp liên tục, bạn thì chưa thành thạo sử dụng máy tính, phần mềm,... nhưng cô vẫn vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn cho từng bạn và vẫn giảng dạy tỉ mỉ cho chúng em hiểu bài.

Đều đặn sáng nào cô cũng nhắn trên nhóm Zalo nhắc chúng em vào lớp học Zoom trước 10 phút để giúp chúng em đảm bảo đường truyền mạng được ổn định khi tiết học chính thức được bắt đầu. Nhờ đó mà em cũng học được tính cách cẩn thận và chuẩn bị kế hoạch trước từ nơi cô. Trong khi giảng bài, cô luôn gọi chúng em là các con khiến cho em cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng, gần gũi, và cảm thấy háng hái muốn học bài hơn. Bố cũng là người làm việc rất khoa học, cứ sau mỗi buổi học là cô gửi ngay đường link cho chúng em làm và nộp bài tập. Sau đó cứ đến cuối mỗi ngày cô mới gửi bài học ngày hôm sau để chúng em chuẩn bị bài trước. Nhiều lúc em cảm thấy cô lo lắng chuyện học hành của chúng em còn hơn cả bố mẹ. Thật cảm động khi kì thi giữa kì vừa rồi của